

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง หลังความเห็นทรมป์กดดันดอลลาร์อ่อนค่า

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในระยะสั้นจะเข้าทดสอบแนวต้านที่ 35.00 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 35.20

\*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ และปรับตัวแย่ที่สุดในเดือนม.ค.ในรอบ 30 ปี หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการลดค่าเงินของประเทศอื่นๆ และที่ปรึกษาของเขา แสดงความเห็นเกี่ยวกับเงินยูโร

\*ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวในการประชุมกับบรรดาซีอีโอของบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่งวานนี้ว่า การลดค่าเงินของประเทศอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตยาเพิ่มการผลิตในต่างประเทศ และได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ผลิตยาภายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

\*ความเห็นดังกล่าวได้เพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ จะพูดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

\*นายปีเตอร์ นาเวโร ที่ปรึกษาการค้าของนายทรัมป์ เปิดเผยกับไฟแนนเชียล ไทมส์ ว่า เยอรมนีกำลังใช้ยูโรที่มีค่าต่ำเกินไป เพื่อชิงความได้เปรียบเหนือสหรัฐฯ และคู่ค้าในสหภาพยุโรป

\*ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยเศรษฐกิจไทยปี 60 มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากแรงหนุนที่กระจายตัวไปในหลายภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภค นอกเหนือจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เป็นแรงส่งหลักในปี 59

\*แต่ธปท.ระบุว่า ยังต้องรอดูติดตามตัวเลขอีกระยะหนึ่ง เพื่อดูว่าการฟื้นตัวในหลายภาคเศรษฐกิจดังกล่าว มีความต่อเนื่องและยั่งยืน หรือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ก่อนที่จะประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเกินกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ได้หรือไม่

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.21 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 7.26 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.07 พันล้านบาท

\*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.136/149 จาก 35.201 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.905/937 จาก 37.873 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.07/12 จาก 112.78 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0789/93 จาก 1.0795 เมื่อวาน

"ความเห็นของทรม์บักกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง ช่วงนี้ดอลลาร์ถือว่า sentiment ก่อนข้างดูไม่ดี ขณะที่ flows ในแถบเอเชีย ยังดูดีอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้